

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ที่พวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีความละเอียดลึกซึ้ง ถึงจิตถึงใจผู้คน ผู้ที่ได้ทำทานรักษาศีลภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็ง ให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินวิถีชีวิต ไปในทางที่ถูกต้อง เราก็มาจะวิจัยแต่ละลัทธิแต่ละศาสนา ว่าแต่ละศาสดาของศาสนาต่างๆ ลัทธิอะไรก็แล้วแต่ ผู้ที่จะเคารพนับถือ ตามกำลังความสามารถของตนเอง แต่ละประเทศ ถ้าหากเรามาเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนาของพวกเรา ท่านสอนให้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันนี้เป็นพรหมวิหารของจิตใจที่เป็นพรหม เรียกว่าตั้งอยู่ในคุณงามความดี ที่มีเมตตาทั่วโลก เมื่อเรามองดูแล้วพระพุทธศาสนานี้ เป็นศาสนาที่มีเมตตาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใด เมื่อเกิดขึ้นมาในโลก ไม่ว่าจะเป็สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดี ขามากขายน้อยก็ดี ไม่มีชาติดี ก็สอนให้มีเมตตาซึ่งกันและกัน ศาสนาของเรานั้นเป็นอย่างนี้ ก็เรียกว่าทันสมัย เป็นศาสนาที่เป็นอุษษะดวง ศาสนาที่มีความดีทุกวัน เหมือนเราทานอาหารทุกวัน มันก็อิ่มทุกวัน ทำคุณงามความดีก็ดีทุกวัน เรียกว่าศาสนาพุทธคือศาสนาที่ทันสมัย ทรงเหมาะสมอุษษะดวงอย่างไร ก็แก้ไขไปตามสถานการณ์ได้ เมื่อคนมีความโลภโลภะเกิดขึ้นภายในใจ มันก็ต้องแก้ไขที่ใจ โลภโลภะนั้นเกิดจากเหตุอะไร มันถึงทำให้เกิดเป็นความทุกข์หรือความสุขเกิดขึ้น ถ้ามันเป็นทุกข์ก็ต้องแก้ไข ไม่ต้องร้งรอลอยไวนาน ให้จิตใจของเรานั้นเกิดความลุ่มจมเสียหาย เขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจ เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ดี ก็รีบแก้ไข พระพุทธศาสนานี้ไม่ร้งรอลเวลา วันนั้นวันนี้วันดีวันไม่ดี วันไม่ดีก็จะไม่แก้ไข รอให้ถึงวันดีจึงค่อยแก้ไข วันไม่ดีไม่แก้ไข อันนี้เป็นลัทธิของศาสนาพราหมณ์ที่เราถือกันอยู่บางคน แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันสมัย มีความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราตอนนี้เดี๋ยวนี้ มีความทุกข์เดี๋ยวนี้ ก็รีบแก้ไขเดี๋ยวนี้ในวันนี้เลยทีเดียวน เป็นเหตุการณ์ที่ทันสมัย เหมือนกับไฟไหม้บ้านช่องต่างๆ เมื่อมันจะเกิดอันตรายเสียหายก็ต้องรีบดับทันที ไม่ให้มันเกิดทำลายเสียหายเกิดขึ้น อะไรที่ไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นทุกข์ เราก็จะพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั้น ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และเหมาะสมกับเวลา เหมาะสมที่จะแก้ไขได้ในทันที เราก็จะเห็นความเร็วในการปฏิบัติที่ทันสมัย จึงควรละ เมื่อมันมีความโกรธขึ้นมาเดี๋ยวนี้ เราก็จะสบายเดี๋ยวนี้ มีความสุขเหมือนโทสะโกรธเกลียดของผู้อื่น มีโทสะเกิดขึ้นอยากทุบอยากตีคนนั้นคนนี้ ทำให้เกิดทุกข์ให้รีบแก้ไข ให้คิดถึงจิตใจของเรา ว่ามันกำลังมีความพยายามเอามาจองเวรกันอยู่ คิดไม่ดีไม่งามต่อซึ่งกันและกัน ให้คนนั้นคนนี้ที่ไม่ดีไม่งาม ให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้น ถ้าจิตใจมันคิดอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวนี้ ก็ให้รีบหาวิธีละเดี๋ยวนี้

.. เหตุฉะนั้นศาสนาพุทธของเราเนี่ย เมื่อใครตรงพิจารณาใคร่ครวญเรื่องเหตุเรื่องผลแล้ว ก็เรียกว่า
ทันสมัย ทันสมัยมากเลยทีเดียวนะ ให้คิดดูอย่างง่ายๆ บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดี ที่อยู่ในโลกนี้ บ้านใด
ประเทศไหนที่วัตถุเจริญแล้วก็ดี คนก็เจริญไปมามาหาผู้คล่องแคล่วกันดี แต่ถ้าหากมันขาดจากหลักความ
เมตตา จากหลักพรหมวิหารแล้ว ก็เกิดความเสียหาย เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ขึ้น เพราะคิดไม่ออก เขา
จึงรบราฆ่าฟันกัน เราก็เห็นกันอยู่ทั่วโลก ก็ให้พิจารณากันดู ว่า..เอ..ศาสนาพุทธนี้ท่านให้มีเมตตาต่อกัน ให้มี
ความรักกัน ให้อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา มีกรุณาสงสารต่อซึ่งกันและกัน มีมุทิตาความพลอยยินดี เมื่อเห็น
ผู้อื่นทำคุณงามความดี ก็ขออนุโมทนาด้วย อุเบกขาคือสิ่งที่เหลือวิสัยที่แก้ไขไม่ได้ ก็วางใจให้เป็นกลาง
ไม่ให้อึดใจเศร้าหมอง ก็เรียกว่าทันสมัยอย่างนี้ศาสนาพุทธของพวกเรา เราก็จะเข้าใจว่าหลักของศาสนาพุทธ
ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ คนในโลกนี้ถ้าหากมาถือเข้ากับหลักของศาสนาพุทธจริงๆแล้ว โลกก็จะมีความสงบทั้ง
โลก ก็เหมาะสมที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นคว้า เรื่องเหตุเรื่องผล ธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุ พระพุทธ
องค์ค้นพบแล้วก็ มีเมตตาต่อเวไนยสัตว์ทั้งหลาย คือต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ ทรงมีความเมตตา
อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายในโลกนี้ อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสงบญาติโยมทั้งหลายที่ฝึกฝน
ตนเองให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นความลึกซึ้งความทันสมัย การแก้ไขในเหตุการณ์ต่างๆ เพราะ
ธรรมทั้งหลายก็เกิดจากเหตุทั้งนั้น ธรรมเกิดจากเหตุก็ดับเพราะเหตุ เพลิงไฟใหม่ที่ไหนก็จะดับดับเพลิงที่
นั่น ก็ดับที่เหตุ ถ้าความโลภความ โภภความ โกรธความหลงเกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ เราก็จะแก้ไขดับ
ที่เหตุเสีย เหตุมันทำให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะดับไป นี่มันทันสมัยอย่างนี้เอง เป็นศาสนาที่ปรับปรุง
แก้ไขพัฒนา จิตใจของพวกเราให้จิตใจของพวกเรานี้มันดี จิตใจดีจิตใจเยือกเย็นจิตใจแจ่มชื่นเบิกบาน จิตอยู่
สำราญรื่นเริง ยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนแห่งหนตำบลใด บ้านในเมืองใดก็สุขสบาย ไม่เป็นเหตุทำให้ความ
ทุกข์เกิดขึ้นกับตนเอง กับบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เมื่อเห็นชัดเจนอย่างนี้ทุกคนก็มั่นใจว่าพระพุทธศาสนา
ท่าเคารพบูชากราบไหว้บูชาขานน้อมนิกะลิกถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ทรงค้นคว้าเรื่องเหตุ
เรื่องผล จนถึงกองดับทุกข์ ไม่เวียนว้ายตายเกิดในวัฏสงสาร เข้าสู่แดนพระนิพพาน อันนี้ก็เรียกว่าผู้ที่ค้นคว้า
ได้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ ทีนี้เมื่อเราได้พากันตั้งใจทำคุณงามความดีทุกวันทุกคืน ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี
ทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ดี เราก็จะแก้ไข แก้ไขที่เหตุมันเอง เมื่อเหตุมันดีผลมันก็ดีเรามั่นใจอย่าง
นั้น เมื่อเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดี เราก็เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเข้าใจในหลักของ
พระพุทธศาสนา เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้พากันทำแต่สิ่งที่ดีมันดี จะพูดจาปราศรัยแต่เรื่องที่ดีมันดี ดูปุณ
สิ่งที่ไม่ดี จิตใจของเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหน แม้กระทั่งนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็ดี ก็ให้นึกคิดถึงแต่คุณ
งามความดี ก็จะมีแต่ความสุขตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการที่เราได้พากันมาปฏิบัติกัน

..เหตุฉะนั้นก็ขออำนาจอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ที่มีความตั้งใจตั้งใจ มีชีวิตอยู่ จไม่ใช้ชีวิต
ของเราว่างโรยเสียหายไปจากคุณงามความดี จึงให้กอบโกยปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเอง ให้ตั้งอยู่ในคุณงาม
ความดี ผลคนจะทำให้เรานี้ ถ้าจะยังเกิดชาติใดภพใดอยู่ ก็จะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ มีสติปัญญาดีกว่านี้ โภก
ทรัพย์สมบัติมีมากกว่านี้ ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ทำดีมากกว่านี้ พุคจาปราศรัยก็พูดดีกว่าเดิม คิดอยู่ในจิต
ในใจก็คิดดีกว่าเดิม ก็สรุปลงมาตรงนี้นี่เอง เหตุฉะนั้นญาติโยมผู้ที่มีความปรารถนาในคุณงามความดี ก็ขอ
อำนาจอวยพรให้ทุกท่าน ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่ตนเองพึงปรารถนา ทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..